



ที่ อว ๐๖๕๕/ ๗๗๓

ถึง หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

พร้อมหนังสือนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดส่งหนังสือจาก
หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย เรื่อง การดำเนินงานภายใต้การบังคับของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ มาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบโดยทั่วกัน ซึ่งสามารถดาวน์โหลดเอกสาร
ได้จาก <http://personnel.rmutsv.ac.th> /หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
๑ มิถุนายน ๒๕๖๕

กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี
โทร ๐ ๗๔๓๓ ๗๑๒๖

เรียน คณบดี

- เพื่อโปรดพิจารณา
- กบค. ส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
- เห็นควรมอบงาน ปชส. แจ้งให้บุคลากรในสังกัดทราบ

วรฉัตร
2 มิ.ย. 65


๒ มิ.ย. ๖๕

สม
๐ มิ.ย. ๖๕

วันที่ 3 พฤษภาคม 2565

เรื่อง การดำเนินงานภายใต้การบังคับของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

เรียน คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และ/หรือ คณะกรรมการกองทุน เฉพาะส่วนของนายจ้าง

สิ่งที่ส่งมาด้วย : Infographic

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลและเคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลรวมถึงการส่ง และ/หรือการโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลอื่น โดยบริษัทมุ่งมั่นที่จะดำเนินการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัดเพื่อให้ได้รับความไว้วางใจและความเชื่อมั่นในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวกับการให้บริการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รวมถึงธุรกรรมต่าง ๆ ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งอาจเกี่ยวข้องหรือมีการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และ/หรือผู้มีสิทธิรับเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”)

ทั้งนี้ บริษัทขอเรียนให้คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และ/หรือ คณะกรรมการกองทุนเฉพาะส่วนของนายจ้าง (“คณะกรรมการกองทุน”) ได้รับทราบถึงการดำเนินงานของบริษัทในฐานะบริษัทจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และผู้จัดทำงานทะเบียนสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้

1. บริษัทเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยบริษัทจะนำข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (“สมาชิก”) รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับประโยชน์ของสมาชิก หรือผู้มีสิทธิรับเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกรณีสมาชิกพ้นสมาชิกภาพเนื่องจากเสียชีวิต (“ผู้มีสิทธิรับเงินกองทุน”) ที่ได้รับจากคณะกรรมการกองทุน และ/หรือนายจ้าง ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียนสมาชิก เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและ/หรือเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย เช่น การจัดทำรายงานแสดงข้อมูลสถานะเงินกองทุนของสมาชิก การดำเนินการเพื่อการจ่ายเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่สมาชิกที่พ้นสมาชิกภาพ นอกจากนี้ บริษัทอาจมีการเปิดเผย/นำส่งข้อมูลที่เชื่อมโยงกับข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกรายนั้น ๆ ให้กับสมาชิก และ/หรือคณะกรรมการกองทุน เช่น การกำหนดรหัสผ่านในการเข้าใช้งาน Application “K-My PVD” และ Website “K-Cyber PVD” ที่บริษัทได้จัดทำขึ้นเพื่อให้บริการแก่สมาชิกในการเข้าถึงข้อมูลได้ด้วยตนเอง

2. ในการนำส่งข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก และ/หรือผู้มีสิทธิรับเงินกองทุน ที่เป็นภาพถ่ายหรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ให้แก่บริษัท เพื่อดำเนินการตามข้อ 1. ข้อมูลบางรายการบนบัตรประจำตัวประชาชน เข้าลักษณะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (เช่น ข้อมูลศาสนา สัญชาติ กรุปเลือด) ซึ่งไม่ได้ใช้ในการปฏิบัติงานของบริษัท ดังนั้น เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว ตามพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจึงเรียนขอความร่วมมือจากคณะกรรมการกองทุน โปรดปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว(ถ้ามี) ก่อนนำส่งให้แก่บริษัท



3. ในการจัดทำงานทะเบียนสมาชิก บริษัทอาจมีการว่าจ้างให้บุคคลอื่นดำเนินการ เช่น การจัดพิมพ์รายงานรายบุคคลของสมาชิก รวมถึงการพิมพ์รหัสเพื่อใช้งาน Application “K-My PVD” และ Website “K-Cyber PVD” โดยบริษัทจะมีการจัดทำสัญญากับผู้รับจ้างซึ่งครอบคลุมเรื่องการใช้ข้อมูลอย่างเหมาะสม และเป็นไปตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

4. เนื่องจากข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกและ/หรือผู้มีสิทธิรับเงินกองทุน เป็นข้อมูลที่ได้รับจากคณะกรรมการกองทุน และ/หรือนายจ้าง ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจึงขอความร่วมมือจากคณะกรรมการกองทุนในการประชาสัมพันธ์ให้สมาชิก และผู้มีสิทธิรับเงินกองทุนได้รับทราบถึงวัตถุประสงค์ในการส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่บริษัท รวมถึงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ของบริษัทซึ่งได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (<https://www.kasikomasset.com/TH/privacy-policy/Pages/index.aspx>)

5. การปฏิบัติงานระหว่างคณะกรรมการกองทุนกับบริษัท เกี่ยวกับข้อมูลสมาชิกและ/หรือผู้มีสิทธิรับเงิน ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าว เช่น การแจ้งและ/หรือนำส่งข้อมูลของสมาชิก การเปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิก หรือข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินกองทุน ยังคงดำเนินการผ่านคณะกรรมการกองทุน และ/หรือผู้รับมอบหมายจากคณะกรรมการกองทุนเช่นเดิม

ในกรณีที่คณะกรรมการกองทุนประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือประสงค์ให้บริษัทเข้าไปให้ข้อมูลแก่สมาชิก ขอคณะกรรมการกองทุนโปรดติดต่อ ฝ่ายทะเบียนสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โทร. 02-673-7888 หรือ 02-673-8773 หรือ 02-673-7890 หรือ 02-673-3831

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางพิชญพัชร ชูโต)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

— มอช กบด. กสิกรไทย

ให้มท ผอ.กมต.

๑.เพื่อโปรดทราบ มทจ.กสิกรไทย แจ้งการดำเนินการข้อมูลสมาชิก กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มทจ.ศรีวิชัย ให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ ๑ มิ.ย.๖๕

๒.เสนออธิการบดีเพื่อโปรดทราบ เห็นตงร มอช กมต. ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ให้มท ผอ.กมต.

ให้ชื่อไม่ตรงตาม และ มอช กบด. กสิกรไทย
สภาเด็กกองทุนชุมชนไทย

มอ น.ต. ๖๕

มท พ.๑ ๖๕



พระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562



ขอบเขตและหน้าที่

บลจ. กสิกรไทย เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยจะนำข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับประโยชน์ของสมาชิก หรือผู้มีสิทธิรับเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกรณีสมาชิกพ้นสมาชิกภาพเนื่องจากเสียชีวิต ที่ได้รับจากคณะกรรมการกองทุน และ/หรือนายจ้าง ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียนสมาชิก เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและ/หรือเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

บลจ. กสิกรไทย ขอความร่วมมือจากคณะกรรมการกองทุน ทำการปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว ซึ่งไม่ได้ใช้ในการปฏิบัติงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เช่น ศาสนา สัญชาติ และกรุปเลือด ก่อนนำส่งให้แก่ บลจ. กสิกรไทย เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว ตามพ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บลจ. กสิกรไทย อาจมีการว่าจ้างบุคคลอื่นให้ดำเนินการในการจัดพิมพ์เอกสารที่มีข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก รวมถึงการพิมพ์รหัสเพื่อเข้าใช้งานช่องทางออนไลน์ โดยบริษัทจะมีการจัดทำสัญญากับผู้รับจ้างซึ่งครอบคลุมเรื่องการใช้ข้อมูลอย่างเหมาะสม และเป็นไปตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

การปฏิบัติงานระหว่างคณะกรรมการกองทุนกับ บลจ. กสิกรไทย เกี่ยวกับการดำเนินงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ยังคงดำเนินการผ่านคณะกรรมการกองทุน และ/หรือผู้รับมอบหมายจากคณะกรรมการกองทุนเช่นเดิม

scan เพื่ออ่านรายละเอียด
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

